

BÁO CÁO

Tình hình huy động và sử dụng các nguồn quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Công văn số 466-CV/BDVTU ngày 31/10/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị “V/v báo cáo tình hình huy động và sử dụng các nguồn Quỹ vì người nghèo; phòng chống thiên tai và các nguồn quỹ khác”, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo như sau:

I. Tình hình huy động các loại quỹ.

1. Quỹ tình nghĩa “Vi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Năm 2004, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị tổ chức chương trình xổ số để xây dựng Quỹ tình nghĩa “Vi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Từ đó đến nay, LĐLĐ tỉnh không huy động thêm sự đóng góp vào nguồn quỹ này, kinh phí phát sinh là tiền lãi từ gửi ngân hàng của Quỹ.

-Đối tượng hưởng trợ cấp: đoàn viên công đoàn và thân nhân (vợ hoặc chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro, ốm đau phải điều trị dài ngày; bị thiên tai, hỏa hoạn, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn cần được giúp đỡ.

-Mức trợ cấp hiện nay không quá **3.000.000 đồng/trường hợp**.

-Tình hình tài chính của quỹ:

+Số dư đến cuối năm 2017: 148.000.000 đồng.

+Chi trợ cấp trong năm 2018: 20.500.000 đồng.

+Số dư của quỹ (đến ngày 31/10/2018): 127.500.000 đồng.

2. Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh triển khai chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” và thực hiện đến nay. Số tiền huy động quỹ là từ đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh với mức 20.000đ/người/năm (giai đoạn 2009-2013), 30.000đ/người/năm (từ năm 2013 đến nay); ngoài ra LĐLĐ tỉnh nhận được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng-Lao động và một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương trong toàn quốc.

-Đối tượng hưởng lợi: Đoàn viên công đoàn đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc sự quản lý của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đã có đất ở hợp pháp nhưng không có khả năng xây nhà; nhà ở đang tạm bợ, dột nát hoặc nhà ở bị thiên tai, hỏa hoạn làm hư hỏng nặng không có khả năng xây dựng và sửa chữa lại.

-Mức hỗ trợ: +Hỗ trợ xây dựng mới: tối đa không quá 40.000.000 đồng/nhà.

+Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: tối đa không quá 20.000.000 đồng/nhà.

-Tình hình tài chính của quỹ:

+Số dư đến cuối năm 2017: 878.425.000 đồng.

+Đã thu năm 2018 (đến 31/10/2018): 1.041.050.000 đồng

+Chi hỗ trợ trong năm 2018: 1.250.000.000 đồng.

+Số dư của quỹ (đến 31/10/2018): 669.475.000 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Công văn số 1079/TLĐ ngày 18/7/2016 về việc tổ chức, hoạt động “Quỹ xã hội”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-LĐLĐ v/v thành lập Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” và Quỹ tình nghĩa “Vi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và bắt đầu thực hiện kể từ ngày 08/8/2018.

3. Các loại quỹ khác.

Ngoài 02 quỹ nói trên, trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhận được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn trong cả nước để hỗ trợ nhân dân, CNVCLĐ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; hỗ trợ ngư dân vùng biển ảnh hưởng sự cố môi trường biển; hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên, nhân viên y tế vùng đặc biệt khó khăn; xây nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, có công với cách mạng; sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh để trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm... Tất cả các nguồn kinh phí này đều đã được thực hiện đúng quy định về tài chính và quyết toán đầy đủ với các đơn vị hỗ trợ.

II. Đánh giá việc huy động và sử dụng các nguồn quỹ.

1. Thuận lợi.

Việc huy động và sử dụng các nguồn “Quỹ xã hội” của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTQVN tỉnh, sự ủng hộ của các cấp công đoàn cả nước, sự hưởng ứng tích cực của các cấp công đoàn, đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc nhằm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả

chính sách an sinh xã hội, chương trình xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh và Chính phủ, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2. Khó khăn.

-Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp lại phải tham gia đóng góp nhiều loại quỹ xã hội, từ thiện..., vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động sự đóng góp của đoàn viên, NLD cũng như sự hỗ trợ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho nguồn thu Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

-Nguồn kinh phí huy động quỹ còn hạn hẹp, trong khi đối tượng đoàn viên nghèo có khó khăn về nhà ở lại nhiều nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về nhà ở cho đoàn viên, NLD nghèo. Một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nhà ở, đang phải thuê nhà trọ nhưng lại không có đất ở hợp pháp nên cũng không thể hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”.

III. Kiến nghị, đề xuất.

-Đề nghị hàng năm, UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN cấp huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo” cho các cấp công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”.

-Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cân đối ngân sách, hỗ trợ kinh phí cho chương trình “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở, góp phần thực hiện tốt chính sách về nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoài Lê

